

ไม่ใช่ จะให้เข้าไปรับของ ต่อจากคนอื่น ... (SST)

ที่มาที่ไป ...

แน่นอนอยู่แล้ว หากใครเห็นราคา SST ตอนนี้อาจจะต้องร้องอะไรซักอย่าง ไปทางเหนือเมฆ หรือไม่ก็ถามกันตรงๆ เลยว่า “คิดยังไง” ถึงได้เอา SST มาบาดตาเซียนเนีย ไม่กลัวดอยหรือไร หรือ ไม่กลัวเข้าไปรับของต่อจากเขาหรือ เขาอาจจะทำ technical หลอกให้ตามเข้าไป แล้วเขาปล่อยของออกมาได้อย่างง่ายดาย เพราะใครๆ ก็อาจจะเชียร์ตาม technical ที่เขาทำกับดักไว้... อันนั้น เหนือเมฆ ก็ว่าแล้วแต่มุมมองของนักลงทุนหรือนักเก็งกำไร ไม่แน่ก็ได้ วันนี้ อาจจะไม่มีใครกล้าเขียนถึงหุ้น SST ก็ได้ เพราะราคาดูแล้วสูงจริงๆ... แต่อย่างเหนือเมฆนั้น สไตล์ Trade Like A Matador อยู่แล้ว ถึงเวลาเสียบ ก็ต้องเสียบ ถึงเวลาถอย ก็ต้องถอย...แล้วถ้าใครจะหลอกให้เข้าไปติดหรือรับของต่อ นั้น แสดงว่าเขาหรือใครคนนั้น ต้องมีของมากแน่ แล้วเขาจะออกอย่างไรหมดละ ถ้าไม่ลากไปปล่อยไป เขาออกโครมเดียวไม่ได้หรอก ราคาเสียเปล่าๆ แล้วอาจจะไม่มีใครเข้ามารับแน่ๆ... เรารายย่อย มีของน้อย ย่อมเร็วกว่าข้อสำคัญเพียงแค่ว่า “อย่าโลภ” ตั้งเป้าไว้เท่าไร ถ้ามาถึงแล้ว ก็ขายไม่เปลี่ยนใจ แม้ว่าจะมีกระแสตามมาที่หลังว่า จะไปเท่าโน้น จะไปเท่านี้... การเล่นตามสัญญาณทางเทคนิค ต้องคิดไว้ด้วยว่า สัญญาณเทคนิค คือ สุนัขนำทาง เราต้องทำตัวเหมือนคนตาบอด ซึ่งต้องเชื่อสุนัขนำทางไว้ ถ้ามันเดินเลี้ยวซ้าย เราต้องเดินเลี้ยวซ้าย ถ้าจะผีนไปเดินเลี้ยวขวา อาจจะถูกตอได้ง่ายๆ (อันนี้ เคยกล่าวบ่อย)... และสัญญาณทางเทคนิคนั้น ไม่ได้หมายถึงว่า ซื้อถูกหรือซื้อแพง มีแค่ว่า ควรซื้อหรือไม่ควร มากกว่า

SST – หากยืน 20.0 ได้มั่นคง เป้าคือ 30+/- ...

แนวโน้มระยะสั้น ... (ภาพบน) ที่เอาภาพนี้มา ไม่ได้จะบอกว่า จากภาพนี้ จะมีสัญญาณของเป้า 30+/-... แค่ว่าเอามาบอกว่าการใช้เส้น SMA แบบธรรมดาๆ ที่เราใช้กันอยู่นั้น เริ่มมีความหมายในการดูหุ้นราย 15 นาที ซึ่งถ้าดูภาพนี้ เราก็น่าจะมีหุ้นมาตั้งแต่ราคา 19.5-19.6 โน่นแล้ว หรือ ในวันวาน ช่วงที่อ่อนตัวลง 19.5-19.6 เป็นจังหวะที่น่าซื้อ ไม่ว่าจะเล่นสั้น หรือ ถ้าถือต่อก็ต้องว่ากันว่าภาพหลัก

ภาพโครงสร้างหลัก ... (ภาพล่าง) ซึ่งการซื้อจากวันวาน แล้วเห็นผ่านระดับ 20.0 มาได้นั้น เป็นสัญญาณที่น่าถือต่อ หรือ อาจจะซื้อตามน้ำต่อได้ เพราะโครงสร้างนี้ ถ้าไม่ต่ำกว่า 20 ก็จะมีเป้า 30+/-

สรุปการให้น้ำหนัก ... มองภาพรวม มีน้ำหนักในเชิงบวก

กลยุทธ์ ... เหนือ 20.0 ยังซื้อตามได้... ราคา 20-21 ไม่ถือว่าแพง

